

**ความสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข ของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน**

ผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัสมา สุวรรณกาญจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา กาเลีย และอาจารย์มุสลิมท์ โตะกานี

หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปี : 2552

Email: ask2031@hotmail.com phone No: 087-3988399 Fax No : 073-513-886

บทคัดย่อ :

ความสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขเป็นตัวสะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยเฉพาะในสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษา ที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิต ที่นำมาซึ่งการขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ การวิจัยนี้จึง มุ่งศึกษาความต้องการและผลการสร้างความสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข ของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยวิธีการเข้าร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและการพัฒนาอนามัยชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5 กระบวนการ ที่ได้แก่ 1) สร้างทีมงานและการกำหนดวิสัยทัศน์ 2) ศึกษาและระบุปัญหาสุขภาพชุมชน 3) วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 4) ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน และ 5) ประเมินผลการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงความต้องการและผลการสร้างความสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข 6 ด้าน คือ 1) สุขภาวะของบุคคลและครอบครัว 2) ครอบครัวอบอุ่น 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) สังคมประชาธิปไตยและสมานฉันท์ 5) เศรษฐกิจมั่นคง และ 6) สิ่งแวดล้อมดีและสมดุล ผลการวิจัยชุมชนมุสลิมมีพบว่าความต้องการสร้างความสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุข โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามยังพบว่าในด้านครอบครัวอบอุ่น ยังเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความต้องการทั้ง 6 ด้านกับผลการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดและรายด้านข้างต้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนมุสลิมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชนและการพัฒนาอนามัยชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์ช่วยสร้างความสมานฉันท์-อยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนมุสลิมตามความต้องการได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาความไม่สงบ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและความไม่มั่นคงในชีวิตก็ตาม

คำสำคัญ : สมานฉันท์ อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนมุสลิม กระบวนการเรียนการสอนทางการพยาบาลอนามัยชุมชน